

## บทคัดย่อ

วิชา บข. 882 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

- ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบบการควบคุมภายในของ โรงเรียนเทคนิคพิชฌการพิชญโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO
- ชื่อผู้วิจัย : นายอศุภย์ศิริ สัตย์เจริญ
- หลักสูตร : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
- อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา อารีย์
- วันที่อนุมัติผลงาน : ตุลาคม 2550

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนเทคนิคพิชฌการพิชญโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงสภาพการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในของโรงเรียนเทคนิคพิชฌการพิชญโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ สังกัดโรงเรียนเทคนิคพิชฌการพิชญโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนเทคนิคพิชฌการพิชญโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน ตามแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 5) การติดตามประเมินผล ในส่วนของการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในของ ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการไม่สอดคล้องกันในหลายประเด็น เช่น การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ทักษะความสามารถของบุคลากร นโยบายและวิธีการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การสอบทานโดยผู้บริหาร การควบคุมทางกายภาพ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการประมวลผลสารสนเทศ การใช้ดัชนีวัดผลในการปฏิบัติงาน การจัดทำเอกสาร การกำหนดให้มีการจัดทำระบบสารสนเทศที่เหมาะสม ถูกต้องเป็นปัจจุบันทันต่อเวลาและสะดวกในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล การสอบทานหรือการยืนยันข้อควรระวังการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานการควบคุมภายในของโรงเรียนเทคนิคพิชชการพิชญ์โลก อำเภอเมือง จังหวัดพิจญ์โลก ที่ควรมีการปรับปรุงคือ ในเรื่องของงบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัด บุคลากรของสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อระบบการควบคุมภายใน ทำให้ยากต่อการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากผลการศึกษาโรงเรียนเทคนิคพิชชการพิชญ์โลก อำเภอเมือง จังหวัดพิจญ์โลก ควรมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้เกิดขึ้นในองค์กร และควรมีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในองค์กร รวมถึงมีการกำหนดดัชนีตัวชี้วัดการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร